

HSB GIAO LƯU VỚI ĐOÀN HỌC VIÊN TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BỈ



Ngày 5/7, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự đón tiếp đoàn học viên đến từ các trường đại học danh tiếng của Bỉ gồm ĐH UCLouvain, KULeuven, University of Maastricht, University of Antwerp, và Vrije Universiteit Brussel. Sự kiện được tổ chức dưới sự chủ trì của Olivaint Conference of Belgium (www.olivaint.be), một tổ chức có uy tín lâu đời trong việc kết nối các trường đại học và thúc đẩy giao lưu học thuật.



Chương trình giao lưu đã mang đến cơ hội tuyệt vời để hai bên trao đổi và thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng, bao gồm kinh tế vĩ mô của Bỉ và Việt Nam cũng như văn hóa kinh doanh của hai quốc gia. Những kiến thức và kinh nghiệm chia sẻ trong buổi giao lưu không chỉ giúp các học viên hiểu rõ hơn về văn hóa, kinh tế và môi trường kinh doanh của mỗi quốc gia, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong tương lai. [Xem thêm](#)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT



PHIÊN KHAI MẠC TOÀN THỂ VÀ PHIÊN KHAI MẠC RIÊNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐH ĐNA (AUN-QA) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐHQGHN

Ngày 02/7/2024, Phiên khai mạc chung Hoạt động đánh giá ngoài của Mạng lưới các Trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA) lần thứ 395 đối với các chương trình đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra tại Trường Đại học Luật, ĐHQGHN. Phiên khai mạc có sự tham gia của lãnh đạo ĐHQGHN, lãnh đạo một số trường thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS.TS. Nghiêm Xuân Huy (Giám đốc TT hỗ trợ giảng dạy, ĐHQGHN) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động kiểm định trong việc nâng cao chất lượng của các chương trình đào

tạo. Đồng tình với quan điểm trên, trưởng đoàn đánh giá AUN-QA cho rằng mục đích của hoạt động kiểm định là đánh giá chất lượng của từng chương trình đào tạo và đưa ra kiến nghị cho các Trường đại học nhằm hoàn thiện, đổi mới các chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế

Sau phiên khai mạc, các thành viên của đoàn đánh giá được chia làm 02 nhóm thực hiện song song công tác đánh giá cho 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật. Hoạt động đánh giá dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 4/7/2024. [Xem thêm](#)

